



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1508 2 tháng 6 năm 2024

**Quân Bình**

*Quân bình tâm thức sớm an yên  
Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền  
Uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt  
Quý thương Trời Phật sống an yên*

**Lương Sĩ Hằng**

---

**Mục Bé Tám 1998**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,  
Bé Tám*

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Tu sao mới gọi là đắc đạo ?
- 2) Ốc phàm có thể không chế người tu hay không ?
- 3) Thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì phải cần lưu ý việc gì trước nhất ?
- 4) Áo trắng tình thương do đâu mà có ?
- 5) Sự phản nghịch của tình đời do đâu mà có ?
- 6) Lòng trung tín không thành tại sao ?
- 7) Sự đóng góp của người tu thiền có hữu ích gì không ?

**1) Monaco, 06/03/98 3 :40 AM**

**Hỏi : Tu sao mới gọi là đắc đạo ?**

Đáp : Thừa tu cho tới tâm thân quân bình không mê không chấp, vô quái ngại, thật sự về không. Vạn sự trên đời bởi nhứt không, chẳng có gì phải nắm bắt cả

**Kệ :**

*Thanh nhẹ tiến cao chỉ có hòa  
Bình tâm học hỏi tự mình qua  
Muru sâu tạo động tâm không tiến  
Dứt khoát tâm tu tự thật thà*

**2) Monaco, 07/03/98 3 :45 AM**

**Hỏi : Óc phàm có thể không chế người tu hay không ?**

Đáp : Thừa óc phàm không thể không chế người tu, là vì bản thân uất khí chưa giải được làm sao ảnh hưởng người tu được. Ngược lại người tu mới thật sự có khả năng ảnh hưởng óc phàm mà thôi

**Kệ :**

*Mất đi ngôi vị từ hồi động  
Mất mát tâm linh trí chẳng thông  
Đời đạo không thành tâm động loạn  
Không minh hồn vía vẫn lòng vòng*

**3) Monaco, 08/03/98 5 :30 AM**

**Hỏi : Thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì phải cần lưu ý việc gì trước nhứt ?**

Đáp : Thừa thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cần niệm Phật trước hết. Từ từ khai mở huyền bí nội tâm, nhiên hậu mới cảm thức được mắt mũi tai miệng lưỡi thân ý mà tự khai mở từng điển quang bên trên, hội tụ lục căn lục trần giải tiến mà tu đúng giờ đúng khắc, trật tự, giải tỏa sự lười biếng trễ nãi của nội bộ, lúc nào cũng thích thú và xây dựng tốt. Phần hồn tức là sự sáng suốt luôn luôn quán xuyên và nhắc nhở lục căn lục trần cần mẫn trong chu trình tiến hóa. Thành tâm tu luyện và thật thà, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu

**Kệ :**

*Khai thông trí tuệ chẳng lo sâu  
Thức giác tâm tu rõ nhiệm mầu  
Bê trễ chính mình không đạt thức  
Tùy duyên tận độ tiến thâm sâu*

**4) Monaco, 09/03/98 12 :45 AM**

**Hỏi : Áo trắng tình thương do đâu mà có ?**

Đáp : Thừa tu lâu phát triển điển quang hòa hợp với thanh giới, tự cảm thấy lúc nào cũng mặc áo trắng thanh nhẹ đạo khắp cả càn khôn vũ trụ, đêm đêm nhập định tu xuất đều thấy vậy

**Kệ :**

*Vượt khỏi âm u thành áo trắng  
Thực hành chơn pháp triển đa năng  
Dẫn thân phục vụ không còn nghỉ  
Lướt gió tung mây chẳng nhọc nhằn*

**5) Monaco, 10/03/98 3 :45 AM**

**Hỏi : Sự phản nghịch của tình đời do đâu mà có ?**

Đáp : Thừa sự phản nghịch của tình đời do sự thiếu thông cảm mà ra, đặng phải thức tâm thì mọi chiều hướng đều phải học thì mới phát triển. Đời là địa vị, đạo là sự quân bình và tâm linh hành trình tiến hóa của phần hồn thì phải chịu đặng phân giải nghiệp lực. Chỉ có tu thì mới có cơ hội tiến về lãnh vực thanh tịnh sẵn có của tâm linh

**Kệ :**

*Tâm linh sáng lạng thức hành trình  
Duyên đạo tình đời tự giác minh  
Gây cần giải thông tình thâm thía  
Vô sanh bất diệt tự mình mình*

**6) Monaco, 11/03/98 2 :45 AM**

**Hỏi : Lòng trung tín không thành tại sao ?**

Đáp : Thừa lòng trung tín không thành tại vì lập trường không vững, nói một đường làm một ngã, không ăn khớp với sự tiến hóa của tâm linh

**Kệ :**

*Bất minh nguyên lý giải tâm mình  
Khó khổ tự cam lại khó mình  
Hồn vía giải đãi không nhập định  
Thành tâm tu sửa lại càng mình*

**7) Monaco, 12/03/98 3 :00 AM**

**Hỏi : Sự đóng góp của người tu thiền có hữu ích gì không ?**

Đáp : Thừa sự đóng góp của người dẫn thân tu thiền rất hữu ích cho hành giả có cơ hội phát triển tâm từ bi thay vì keo kiệt bất lợi cho tâm lẫn thân

**Kệ :**

*Tu hành giải mở thức chuyên cần  
Rộng mở đường đi tự tiến thân  
Giải nghiệp chính mình tâm thức giác  
Bình tâm học hỏi tự mình phân*

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### *Công quả*

*Nhà in công quả giúp đời  
Siêu nhân hỗ trợ mở lời nhủ khuyên  
Khuyên người tại thế giao duyên  
Trong vòng trật tự tự liên kết tình  
Tình thương ban rải cảm mình  
Cha yêu muôn loại giúp mình tiến thẳng  
Hồn vui cảm thức nhiều tầng  
Tâm linh cởi mở góp phần dựng xây  
Chân tâm hành đạo vui say  
Ngày ngày điều luyện, ngày ngày thức tâm  
Sách kia ghi chép chẳng lầm  
Phân ra chân lý chỉ tâm đường đi  
Mọi người đồng thức dự thi  
Trong không mà có tùy nghi tiến hành  
Chẳng còn cướp giết tranh giành  
Giới thanh cứu độ em anh hợp hòa  
Cùng chung đóng góp một nhà  
Góp công góp của, nhẫn hòa chung vui  
Nằm trong nguyên lý rền trui  
Thương yêu tha thứ tạo mùi đạo tâm  
Người người tự đến truy tầm  
Con đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai  
Chẳng còn ôm ấp mĩa mai  
Sửa sai tu tiến chung ngày dựng xây  
Cần khôn vũ trụ là thầy  
Dạy cho hiểu đạo vui vậy cảm nhau  
Hành trình tiến hóa muôn màu  
Trong cơ quy nhất kết tầu về quê  
Thực tâm tự hướng trở về  
Quê xưa nguồn cội giải mê cõi trần  
Thực hành tại thế góp phần  
In thành quyển sách góp thành tình thương*

*Tóm thâu thân thánh gieo gương  
Giúp người tại thế tự lường mà đi  
Tâm linh khai triển hợp thì  
Bình tâm học hỏi tâm thì đạt an  
Thương yêu huynh đệ luận bàn  
Giải màn ô trược khai màn thanh cao  
Cảm minh thiên địa nhiệm mầu  
Tình ta tình họ tình giao đời đời  
Gắn liền tâm thức chẳng rời  
Thứ tha tha thứ mở lời nhủ khuyên  
Thực hành điều luyện triền miên  
Tự do đoàn kết cảm miền siêu sinh  
Thiên đàng, Địa ngục chân tình  
Nhân Gian Du Ký thành hình khai tâm  
Giúp người tự giác tránh lầm  
Sửa tâm sửa tính tự tâm đường đi  
Trong vòng thanh tịnh uy nghi  
Tự tu tự tiến hợp thời cảm giao.*

*Kính bái,*

**Lương Sĩ Hằng**

**Arrowhead, 12-05-1984**

---

## TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### Khóa 4 TV Vĩ Kiên - Quy Thức: NHỊN NHỤC (tiếp theo)

*Bên trong sẵn có thanh đài  
Tâm tâm tương ứng, sửa hoài không ngưng.*

Trong đó chúng ta có thanh đài, các bạn trở về thanh đài thì hướng thanh thì thanh chiếu cho các bạn, mà hướng trược thì trược hút. Cho nên chúng ta hướng thanh thì tâm tâm tương ứng, sửa hoài không ngưng. Chúng ta càng ngày càng muốn thanh hơn, càng ngày càng muốn đi nhanh hơn, càng ngày càng muốn nhẹ hơn, càng ngày càng muốn hóa độ chúng sanh, sử dụng cái luồng điện từ ái mà ban cho mọi người.

*Biết mình tiến hoá chẳng ngừng,  
Nhịp tâm đang đập khai từng cảm giao.*

Đó, biết mình tiến hóa chẳng ngừng: các bạn đang tiến hóa chứ các bạn đâu có hưởng thụ gì đâu? Nhịp tim nó đang đập đó, nó “pup pup pup pup” không có giờ nào ngưng; cái nhà máy đó nó không có ngưng, nó đang làm việc.

Nhịp tâm đang đập khai từng cảm giao: nó đập chừng nào các bạn thức tâm chừng nấy, thấy cuộc đời là giả tạm, mà thấy cái chơn là gì? Cái chơn là Không, mà trong Không nó lại có. Tôi nắm cái sự sáng suốt đó tôi đi mãi, trong thanh tịnh nó có sáng suốt.

*Hòa cùng muôn sắc muôn màu,  
Chẳng còn sanh khắc trước sau chung nhà.*

Chúng ta hòa cùng muôn sắc muôn màu: muôn sắc, muôn màu nó thể hiện như vậy màu xanh màu đỏ nhưng mà nguồn gốc của nó cũng trong định luật sanh trụ hoại diệt rõ ràng, chứ nó không có làm gì hơn hết! Màu nào sắc nấy có Tiên ứng hầu: là có phần sáng suốt của nó và nó phải giữ lấy mà nó tu tiến mà thôi. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là muôn sắc muôn màu đang ngự trong Tiểu Thiên Địa này, mà chúng ta không lo cho nó mở cái thức hòa đồng mà đồng tiên với Chủ Nhân Ông, để đem cái tâm lành dâng Trời Phật, thì sự khổ đó nó sẽ đến với chúng ta, trước nó sẽ áp bức chúng ta và nó lấn át chúng ta, càng ngày càng chìm sâu và không có tiên được.

Chẳng còn sanh khắc trước sau chung nhà: không còn sự sanh khắc nữa, không có nói màu này kị màu kia, màu kia kị màu nọ, nó đã hòa rồi đâu còn sanh khắc nữa? Cho nên người tu có mịch lòng họ, có chửi họ, họ cũng không buồn, bởi vì họ nhìn thấy rằng đây là bài học, đây là cây thước đo lường sự thanh tịnh của họ. Họ đã mang tiếng tu mà tại sao một chữ kích động mà họ lại buồn người đó? Rồi họ từ chối việc này, việc kia, việc nọ, đó là họ thua lỗ, họ trở về cái bản chất tham sân như xưa xưa chứ đâu phải là người tu nữa, họ tự hủy họ mà không hay!

*Bình tâm nhịn nhục chan hòa  
Tình thương quy hội nhà nhà yên vui.*

Chúng ta bình tâm nhịn nhục thì cái điển từ ái nó mới xuất phát ra, nó chan hòa nơi nơi.

Tình thương quy hội nhà nhà yên vui: lúc đó tình thương không bao giờ bị tiêu diệt, khí giới cuối cùng của tâm linh quy hội thì nhà nhà yên vui. Đi tới đâu chúng ta có cái tâm cứu khổ, ban vui, tận độ chúng sanh, thì chúng ta đâu còn cái thức nghèo nàn nữa?

Cho nên các bạn đã giáng lâm xuống thế gian, ôm cái thể xác này là ở trong cái quy củ, học nhịn nhục, nhịn tới ngày hôm nay rồi, nhịn nhiều rồi, nhịn từ tuổi trẻ nhịn tới già! Đây rồi một ngày nào nữa chúng ta sẽ bỏ cái xác phàm này chúng ta đi, đi trong thanh nhẹ, chúng ta hưởng thượng, và ta mới giải tỏa ta được. Còn nếu chúng ta không hưởng thượng thì chúng ta tạo kẹt cho chính mình, và đau khổ vô cùng! Triền miên đó, lận đận trong ba cõi trong cơ tạng, mà hưởng hạ là về tình dục, mà hưởng chính giữa là tranh chấp. Đó, hưởng thượng thì khai mở tới bộ đầu, mới bắt đầu lý luận. Rồi chúng ta từ ngay trung tim bộ đầu, hưởng hạ của vom trời,

chúng ta mới ngoi lên được cửa trời. Rồi lên đến Trung Thiên chúng ta mới thấy rằng những sự kỳ diệu khai mở văn minh, siêu văn minh đã và đang có chứ không phải chưa có. Rồi từ đó chúng ta mới thấy rõ ta nguyện niệm, ta tu để giải tỏa tất cả những cái sự màu sắc mà làm mê hoặc tâm ta, như cảnh thế gian, cảnh Thiên Đàng và chúng ta nhập vô trong cái Hư Không Đại Định. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội ở trong Niết Bàn, tự tu tự tiến, tự túc không còn sự lệ thuộc nữa.

Cho nên cái đường tu của hành giả nó phải qua nhiều giai đoạn thử thách, mà nó qua nhiều đợt chán ngán, chúng ta không buông. Chúng ta nhất định, tôi đã vượt qua từ sự tăm tối, ngày hôm nay tôi đến tới sáng; rồi bây giờ tái ngộ sự tăm tối này là tôi biết tôi sẽ bước qua một con đường mới ở tương lai nữa, sự sáng suốt hơn nữa, sự minh mẫn hơn nữa. Cho nên tôi tin ở khả năng của chính tôi, và tôi cương quyết đi là tôi tới, cương quyết đi là tôi ngộ, cương quyết đi là tôi đắc.

Cho nên chúng ta tu, trên đường tu nó nhiều sự trở ngại, nhiều sự quấy rầy, nhiều sự kích động, cho nên chúng ta phải giữ bình tâm tu học. Đó, ngày hôm nay chúng ta được cái pháp của đấng Di Đà độ cho chúng ta, truyền bá cho chúng ta, lục tự rõ rệt, giữ nó mà làm phương châm để đi tới. Nếu vắng nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm động tức khắc, nó có thể trì kéo bạn xuống bất cứ lúc nào, ngay điển trong cơ tạng các bạn, chứ đừng nói bên ngoài. Nó có thể kéo các bạn nghĩ sai, hướng ngoại, động loạn. Mà các bạn cứ trì niệm giữ cái phần đó, thì cái phần nào mà có thể hộ nhập, bỏ khuyết cho bạn được thì nó sẽ gia tăng sự sáng suốt nhẹ nhàng đó. Còn nếu mà cái phần nào không hữu ích cho cơ tạng các bạn là nó phải đi xa liền và không còn nhớ nữa. *(còn tiếp)*

---

## Đề tài suy gẫm

---

### *Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu*

Ở thế gian chúng ta gá duyên lấy vợ lấy chồng. Ngày nay tan vỡ rồi thấy bơ vơ, trong cái bơ vơ đó chúng ta ngày nay ngộ được cái đạo rồi chúng ta mới thấy cái tình siêu, “Nhờ sự kích động đó tôi mới thấy rằng sự yêu thương vô cùng của Thượng Đế với tôi là một. Tôi mới thấy rằng cái chữ “Tình yêu” của cả Càn Khôn Vũ Trụ quý giá vô cùng mà chúng sanh đem thu hẹp nó; đối diện giữa con người và con người chỉ lẫn lẩn trong cái chút tình yêu tạm bợ đó rồi nó tan vỡ cái duyên nghiệp; hết nợ rồi nó tan vỡ.” Thì chúng ta mới ngộ được cái tình siêu là cái tình của Cha Trời Mẹ Trời là quan trọng nhất.

*TV Vĩ Kiên, Khóa 4: "Quy Thức" - Thương Yêu và Tha Thứ 17/05/86*

## THƯ TỪ LAI VẮNG

S B ngày 16.07.1996

Kính gửi thầy

Thưa thầy

Nhân dịp anh Vương Thanh Sơn về Việt Nam, con có gặp anh Sơn và được biết rchi anh Sơn trở về sẽ tìm gặp thầy như thầy qua Canada du thuyết. Do đó hôm nay con có ít lời nhờ anh Sơn chuyển lời tận tay thầy, trước hết con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và tui con mong ước được tái ngộ thầy bằng xác thân tại Việt Nam. Nhưng con rất bối ngỡ, mới đây con được tin của bạn đạo hải ngoại báo rằng thầy sẽ bỏ xác vào năm 1999. «Tin này của bạn đạo Úc Châu» con không biết tin này có thật hay không?

Nếu tin đó là thật, vậy thì tui con không còn cơ hội nào để mà gặp lại thầy sau bao nhiêu năm xa cách. Dù rằng con đang liên lạc với phái pháp, không có sự hiện diện của thầy chúng con vẫn y theo đường, thầy đi đi, nhưng nếu có thầy thì tui con vui sướng biết là bao. Thầy nói đường của ông đi đi để lại ngày hôm nay có thầy, chỉ thầy ra đi cũng sẽ có người thay thế y như vậy. Và cho tới ngày hôm nay tui con cũng chưa nghe thấy thầy nói gì về người chuyển tiếp thầy. Khi thầy rời V.N đến nay con hy vọng rằng sẽ gặp lại thầy mãi đến nay cũng chưa, vậy mà tui con được tin thầy bỏ xác vào năm 99 vậy từ đây cho đến ngày thầy ra đi thầy chuyển giải chu con gặp lại thân xác thầy như thầy, và thầy bắt mí cho con sờ sờ về người thay thế thầy hiện đang ở trong nước hay ngoài nước.

Thưa thầy, tui con thắc mắc là vì tui con lo khi mà tui con vẫn còn tâm trí chưa đạt tới





thanh nhẹ sáng suốt, mong thầy từ bi  
minh luân cho tui con, mà đừng rầy tui  
con như thầy.

Vây hằng con gửi thăm thầy, mong thầy  
gần mãi với tui con. thầy nhận được thư, con xin  
thầy cho con vài lời minh giải, con rất thông  
tín của thầy.

Con

Nguyễn Thị T

(18) Con rất mong tin - thư của thầy.



Montreal, ngày 28/7/96

T con,

Thầy có nhận được thư con đề ngày 6/7/96, được biết con đang lo âu về việc còn mất của Thầy. Từ rày về sau, con nên tin vào giấy trắng mực đen, chính tay Thầy viết và xác nhận. Không nên tin vào sự đồn đãi không thật. Nhiều người ép buộc Thầy cho biết ngày ra đi. Thầy có trả lời theo ý thức dục hành giả, siêng năng tu hơn, không có gì quan trọng cả. Còn chuyện ra đi của Thầy chỉ do lệnh của Thượng Đế mà thôi. Thầy có tuyên bố một câu: "Có bạn đạo hỏi ai sẽ là người thay thế Thầy" ? Thầy có cho hay là: "Người chịu tu thiên tức là người sẽ thay thế Thầy". Vậy các con nên nghiền ngẫm xem có đúng không? Ở đời này chưa phong chức nhưng họ đã tự tạo chức vụ để hù bạn đạo! Thầy không muốn có điều này khi Thầy rời khỏi mặt đất.

Chúc các con an tâm hành pháp và sẽ có ngày tương ngộ.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

(19)

---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 22, 2-06-2024

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị bằng chung thiên tuần này:

Đi Với Tôi - Montreal 1981

<https://youtu.be/TiFlQI02mK8?si=F0cmxxTJDBaFK9vS>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

Giúp người nghèo không tiền trị bệnh

<https://youtube.com/playlist?list=PLnXddF3Hfv4EZHQtq72dzPTidXjkVBeeg&si=QDAWoIIompoYrU4g>

Xây nhà Tình Thương 2024

<https://youtube.com/playlist?list=PLnXddF3Hfv4GRmV6zO340RcBUhFcM-Tzq&si=jPN6ai0EPjkFhhAq>

Xây nhà Tình Thương 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PLnXddF3Hfv4HLfXUY4LQrRkTFCgYM 8-Z&si=aghKKedbc-05ux3O>

Xây nhà Tình Thương 2022

<https://youtube.com/playlist?list=PLnXddF3Hfv4FX1LCJTrN79QdtABqjQAxE&si=2m8GfnyDvAWqv-cY>

Tặng xe lăn 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PLnXddF3Hfv4HsH5b2V2hfWykh3 JzRdRR&si=tipupNw07szEW8Rp>

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Cuốn 17 Câu 571 tới 588 - Tháng 1 năm 1992  
Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần.  
Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/FUtr1xwquCg?si=YKMJbZhFTdooeqPM>

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng số 1508 ngày 02-06-2024

<https://youtu.be/sBSLVLRBIPQ?si=r0mDRdlxyQwPZMjQ>

Độc Thơ Đức Thầy cuốn 9 -

<https://youtu.be/Vi5WIBcOapw?si=TBoN7CvGLZhkPN5u>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Tình Người - Thanh Mai

<https://youtu.be/grABdmfyy9o?si=4fTzPMzDaCypHF-t>

Ban video kính mời

---

**LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024**

---

	<b>Địa điểm</b>	<b>Thời gian</b>
<b>Khóa sống chung1 Chung Thiên, tịnh khẩu và niệm Phật</b>	<b>Thiền viện Vĩ Kiên</b>	<b>5/6/2024-11/6/2024</b>
<b>Khóa sống chung Trại Hè Thiền viện Nhẫn Hòa</b>	<b>Thiền viện Nhẫn Hòa</b>	<b>3/7/2024 – 6/7/2024</b>
<b>Lễ Liểu Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)</b>	<b>Thiền viện Nhẫn Hòa</b>	<b>7/9/2024-8/9/2024</b>
<b>Khóa sống chung 2 Chung Thiên, tịnh khẩu và niệm Phật</b>	<b>Thiền viện Vĩ Kiên</b>	<b>16/9/2024-22/9/2024</b>
<b>ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”</b>	<b>Bali, Indonesia</b>	<b>22/09/2024 – 27/9/2024</b>
<b>Giỗ Đức Thầy</b>	<b>Thiền viện Vĩ Kiên</b>	<b>22/9/2024</b>
<b>Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”</b>	<b>Atlanta, Georgia USA</b>	<b>11/11/2024-13/11/2024</b>

---

**Thông Tin**  
**ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”**  
**Bali, Indonesia**  
**22.09.2024 – 27.09.2024**

---

Ngày 31 tháng 5 năm 2024

Kính thưa quý bạn đạo,

Để việc tổ chức đại hội được chu đáo hơn, xin quý bạn đạo lưu ý:

**Nếu quý bạn đã mua vé máy bay nhưng chưa thông báo cho ban vận chuyển, xin quý bạn gửi thông tin càng sớm càng tốt để chúng tôi kịp thời thuê xe buýt và tổ chức việc đưa đón quý bạn từ phi trường về Khách sạn.**

**Liên lạc:**

**1/ Gửi thông tin cho ban ghi danh địa phương hay email [ghidanhdhvovi@gmail.com](mailto:ghidanhdhvovi@gmail.com)**

**Hoặc**

**2/ email BVC: [bcvdhvovi@gmail.com](mailto:bcvdhvovi@gmail.com)**

Ngoài ra xin quý bạn lưu ý những điều kiện để nhập cảnh BALI như sau:

1. Xin quý bạn kiểm lại thông hành (passport) hay hộ chiếu cần có đủ hiệu lực ít nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc đại hội, tức là đến **ngày 1 tháng 4 năm 2025**.
2. Bạn đạo có quốc tịch Việt Nam thuộc về khối ASEAN không cần xin visa vô Indonesia.
3. Hiện nay, quý bạn có quốc tịch Mỹ, Canada, Úc, Âu Châu sẽ cần xin visa vô Indonesia (eVOA = electronic Visa On Arrival). Tuy nhiên, electronic VISA chỉ hiệu lực 90 ngày, nên các bạn không cần xin quá sớm. Trễ nhất là 2 hay 3 tuần trước khi đi sang Indonesia.  
**OFFICIAL WEBSITE để xin e-Visa :**  
**<https://molina.imigrasi.go.id/>**  
*Nếu quý bạn không xin visa electronic, thì khi đến phi trường Bali (DPS) quý bạn vẫn có thể xếp hàng để làm visa ngay tại phi trường. Tuy nhiên, thời gian đợi chờ có thể lâu hơn là có visa trước. Lệ phí visa khoảng 30usd.*
4. Tất cả du khách viếng thăm Bali đều cần điền phiếu customs form – quý bạn có thể làm trước 3 ngày trước khi đến Bali để khỏi phải xếp hàng làm thủ tục này tại phi trường.  
**WEBSITE LINK FOR electronic customs declaration up to 3 days before arrival**  
**<https://ecd.beacukai.go.id/>**  
*Nếu quý bạn không xin làm thủ tục khai quan thuế trước, thì vẫn có thể làm tại phi trường nhưng sẽ phải xếp hàng làm thủ tục.*
5. Chính phủ địa phương BALI đòi hỏi tất cả du khách đều phải đóng thuế du lịch (Tourist Tax) kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2024 để giúp vào quỹ bảo vệ môi trường và tu sửa Bali. Số tiền thuế trị giá khoảng 10 USD một người (dù trẻ em hay người lớn). (trương đương tiền địa phương 150,000 IDR)  
Quý bạn phải trả thuế này SAU KHI qua phần kiểm soát Visa và Quan Thuế.

Có hai cách trả thuế:

**1/ Làm trước qua website hay điện thoại thông minh: Họ sẽ gửi voucher chứng nhận đã trả thuế via email của bạn.**

**Trả tiền trước qua trang mạng sau đây:**

Website: <https://lovebali.baliprov.go.id/>

**Bạn có thể cài APP LOVEBALI qua đường link dưới đây và trả thuế:**

Android <https://play.google.com/store/apps/details?id=baliprov.diskominfos.lovebali&pli=1>

iPhone <https://apps.apple.com/lv/app/love-bali/id1549605804>

**2/ Trả tiền tại chỗ khu ARRIVALS khi đến Bali (lưu ý: Nếu trả tiền mặt phải sử dụng tiền địa phương 150,000 IDR)**

Xin lưu ý khi trả tiền xong quý bạn nhận một QR Code hoặc chứng nhận. Nhân viên của Bali có thể kiểm soát bất cứ lúc nào, đặc biệt khi chúng ta đi tour và thăm viếng các thắng cảnh du lịch.

Thành thật cảm ơn quý bạn,  
Ban Ghi Danh Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Xin vào trang mạng <https://www.phaplyvovi.org> để tải phiếu vận chuyển theo đường link dưới đây:

[https://www.phaplyvovi.org/event\\_demos/dai-hoi-vo-vi-quoc-te-2024](https://www.phaplyvovi.org/event_demos/dai-hoi-vo-vi-quoc-te-2024)

Hoặc bấm vào hình dưới đây:



**Phiếu Chuyển Vận**  
(xin gửi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 6, 2024)  
**Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 40 “Tâm Thành Tự Thức”**  
**Grand Hyatt Bali Resort**

Kawasan Wisata Nusa Dua BTDC, Bali, Nusa Dua, 80363, Indonesia

Kính thưa quý bạn,

Phi trường quốc tế **BALI INTERNATIONAL AIRPORT**, tên gọi **NGURAH RAI International Airport** (Airport code: **DPS**) cách khách sạn khoảng 13 cây số, thời gian di chuyển bằng xe trung bình 25-30 phút.

Vì nhân lực giới hạn, **BVC chỉ đón bạn đạo tại International Terminal của Phi Trường Bali International Airport (DPS).**

*Lưu Ý: BCV chỉ đón tại Phi Trường Quốc Tế NGURAH RAI International Airport (Airport code: DPS) trong thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối trong các ngày đến 20, 21, và 22.09.2024. Ngoài các giờ và ngày kể trên, xin quý bạn tự túc vì BCV không có phương tiện đưa đón vào những thời điểm khác. Xin liên lạc trước nếu quý bạn cần giúp đỡ. Ngày đưa quý bạn ra về là 26.09. hoặc 27.09.2024.*

Họ và Tên	Thành Phố	Quốc Gia

*Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối và ghi rõ đến Terminal nào.*

	Ngày	Giờ	Hãng Hàng Không	Số Chuyến Bay	Khởi Hành Từ Thành Phố	Terminal
Đến						
Đi						

**Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ đưa đón bạn đạo các ngày sau đây thôi vì nhân lực giới hạn. Ngoài các ngày này, xin quý bạn vui lòng tự túc.**

**Ngày đến 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2024:** Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường NGURAH RAI International Airport (DPS) về khách sạn.

**Ngày về 26 hoặc 27 tháng 9 năm 2024:** Ban Chuyển Vận sẽ đưa quý bạn từ khách sạn ra phi trường Ngurah Rai International Airport (DPS).

Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt **trước ngày 15 tháng 6 năm 2024** để việc tổ chức xe đưa đón được chính xác. Cảm ơn quý bạn.

---

## THÔNG BÁO CỦA HỘI VÔ VI HAWAII

---



### THÔNG BÁO VIDEO KSC <<TÌNH THẦY TẬN ĐỘ>> 2023

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i xin kính mời quý bạn đạo cùng theo dõi buổi thảo luận về đề tài <<Niệm Phật nơi Trung Tâm Đỉnh Đầu >> ở Khóa Sống Chung *Tình Thầy Tận Độ* vào buổi chiều ngày 29 tháng 12, năm 2023.

Xin quý bạn đạo bấm vào đường link màu xanh có gạch dưới để tiện theo dõi:  
[Niệm Phật Trung Tâm Đỉnh Đầu](#)

hoặc direct link dưới đây:

<https://www.youtube.com/watch?v=jTLK-DfH1pQ>

Xin quý bạn đạo tiếp tục đón xem các video kế tiếp vào những tuần sau.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i  
Trịnh thị Cẩm Tú

---

### BẠN ĐẠO VIẾT

---

### TƯỜNG TRÌNH KHOÁ SỐNG CHUNG

Kính Thưa Đức Tổ Sư  
Kính Thưa Đức Thầy  
Kính Thưa Quý Bạn Đạo Vô Vi trên toàn Thế Giới

Thiền Đường Minh Chánh Đạo Pháp tại Atlanta, Georgia, USA xin được tường trình Khoá Sống Chung "Uống Nước Nhớ Nguồn" vào ngày 25,26,27 tháng 5 năm 2024 vừa qua như sau:

Từ năm 2008 là năm đầu tiên Đức Thầy cho phép Thiền Đường Minh Chánh Đạo Pháp được tổ chức Khoá Sống Chung cùng tên với tên Thiền Đường là KSC Minh Chánh Đạo Pháp. Từ



năm đó, Thiền Đường MCDP luôn tổ chức KSC hàng năm vào dịp lễ Memorial day để các bạn đạo tiện dịp tham dự. Thiền Đường MCDP chỉ là một ngôi nhà 4 phòng nên chưa mạnh dạn thông báo rộng rãi để quý bạn đạo gần xa cùng tham dự. Tuy không thông báo mà hàng năm vẫn có những bạn đạo ở xa vẫn hữu duyên hội ngộ tại Thiền Đường và cùng tham dự KSC. Khoá Sống Chung năm nay cũng không ngoại lệ, Thiền Đường vinh dự đón chào vài bạn đạo đến từ California, Canada, Alabama, South Carolina.

Năm nay là năm đầu tiên Thiền Đường chọn 1 tên Khoá Sống Chung khác là: "Uống Nước Nhớ Nguồn". Tên KSC năm nay cũng là tên 1 bài thơ của Đức Thầy viết vào năm 1995 như sau:

"Uống nước nhớ nguồn từ đâu đến  
Tu luyện cũng là Tổ dựng nên  
Giải tiến cuộc đời tâm tự thức  
Ai minh tưởng nhớ cõi bề trên  
Bề trên đã thoát đạo nền  
Giúp người tiến hoá giữ bền Tâm Tu  
Tự phân trí sáng giải mù  
Giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài  
Ấy là tận độ chính ngài  
Hữu Hiền đã giúp lập đài Vô Vi  
Chúng ta tâm thức tự ghi  
Đến ngày giỗ Tổ ta thì nhớ thêm  
Thực hành tu luyện đêm đêm  
Nhớ người tiến hoá ta thêm ý lành  
Hướng về vô cực thanh thanh  
Tranh trời cao đẹp ta hành đến nơi  
Càng khôn vũ trụ cõi trời  
Hướng Tâm thành thật nhớ lời chỉ tu  
Thực hành tiến hoá khỏi mù  
Trí tâm an nhẹ an du thực hành  
Tổ ta đã tiến vững bền  
Bỏ đời qua đạo tạo nền an vui  
Đời là tạm cảnh rèn trui  
Hướng tâm về Tổ an vui an hoà"  
Đức Thầy Vĩ Kiên 1995.

KSC năm nay có 36 bạn đạo, có 20 bạn đạo ở lại còn các bạn đạo khác chỉ tham dự ,không ngủ lại tại Thiền Đường.

Ngày thứ bảy 25/05/2024

Các bạn đạo đến Thiền Đường vào buổi chiều, dùng chay thanh nhẹ, trà đàm và chung thiền vào lúc 11:00pm

Ngày Chủ nhật 26/05/2024

Các bạn đạo lạy kính Vô Vi và chung thiền lúc 6:00am

Khai mạc KSC lúc 10:30am trước kính Vô Vi với Huấn Từ Khai Mạc từ băng giảng của Đức

Thầy

11:00am Học Led Weekly

12:00pm Chung Thiên trước kính Vô Vi

1:00pm Dừng chay thanh nhẹ

3:00pm Học vấn đạo Vô Vi theo phương thức bốc thăm. Nội dung được chọn lọc từ các câu hỏi vấn đáp trong Mục Bé Tám

Triển khai bài thơ : Uống Nước Nhớ Nguồn với nội dung chính là tưởng nhớ đến công ơn của Đức Tổ Sư .

5:30pm Dừng chay thanh nhẹ

7:00pm Trà đàm Trao đổi kinh nghiệm Tu Học cũng như ôn lại những kỷ niệm của Đức Thầy mà các bạn đạo có dịp được gặp Đức Thầy.

11:00pm Chung Thiên trước kính Vô Vi

Ngày CN 27/05/2024

6:00am Lạy kính và Chung Thiên trước kính Vô Vi

8:00am Dừng chay thanh nhẹ

10:00 Bế mạc Khoá Sống Chung với Huấn Từ Bé Mạc từ băng giảng của Đức Thầy

12:00pm Dừng chay thanh nhẹ. Tặng quà lưu niệm và quí bạn đạo ra về

Từ KSC năm 2008 cho đến nay Thiên Đường MCDP luôn tổ chức KSC hoàn toàn miễn phí. Toàn thể bạn đạo Vô Vi Atlanta chúng con luôn biết ơn Đức Tổ Sư, Đức Thầy luôn chiếu cố cho chúng con hoàn thành KSC vui vẻ và thanh nhẹ. Học hỏi kinh nghiệm Tu Tập cũng như ôn lại nhiều kỷ niệm đẹp của Vô Vi qua nhiều năm tháng qua. Thiên Đường cũng xin đặc biệt cảm ơn bạn đạo Chú Phạm Ngọc Quất từ California xa xôi bay qua Atlanta và đã giúp chia sẻ rất nhiều bài học quý giá từ Đức Thầy giúp cho Khoá Sống Chung thêm sinh động và vui vẻ nhiều tiếng cười cho KSC.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

Nay Kính.

Thiên Đường Minh Chánh Đạo Pháp

2154 Longmont Drive

Lawrenceville, GA 30044

Email: [Minhchanhdaophap@yahoo.com](mailto:Minhchanhdaophap@yahoo.com)





---

### HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Kính xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho Ông Bùi Minh Hải sinh ngày 14/11/1970. Đã từ trần lúc 05h50p ngày 25/05/2024 (nhằm ngày 18 tháng 4 lịch âm) tại gia đình ở số nhà 130, tổ dân phố Tân Minh, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông hưởng dương 55 tuổi, an táng tại nghĩa trang quê nhà. Sớm được siêu thăng tịnh độ! Ông là chồng của bạn đạo Trần Thị Huyền ở tỉnh Vĩnh Phúc. Gia đình bạn đạo Trần Thị Huyền xin chân thành cảm ơn! Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình! Kính báo! Trụ Sở Giác Thức.